



# VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Email: [lienlac@viettan.org](mailto:lienlac@viettan.org) • Web: [www.viettan.org](http://www.viettan.org) • Blog: [dangviettan.wordpress.com](http://dangviettan.wordpress.com)

## Thông Cáo Báo Chí

### CSVN Đưa Giảng Viên Phạm Minh Hoàng Ra Tòa

Nhà cầm quyền CSVN vừa tuyên bố sẽ đưa ông Phạm Minh Hoàng ra xét xử vào ngày 10/8/2011 tại Sài Gòn, với tội danh “âm mưu lật đổ chế độ” theo điều 79 Luật Hình Sự.

Giảng viên Phạm Minh Hoàng là cựu sinh viên du học tại Pháp từ năm 1973. Năm 2000, ông quyết định trở về nước giảng dạy tại đại học Bách Khoa Sài Gòn với tâm nguyện đào tạo những hạt nhân thay đổi tích cực cho đất nước từ giới sinh viên. Đây cũng là một phần trong nỗ lực đấu tranh bất bạo động để tháo gỡ độc tài và canh tân đất nước của Đảng Việt Tân mà ông là thành viên.

Trong suốt 10 năm sau đó, Giảng viên Phạm Minh Hoàng đã tham gia hầu hết các nỗ lực bảo vệ đất nước và dân tộc như phản đối việc khai thác Bô-xít Tây Nguyên, báo động về các hiểm họa trên biển Đông. Ông viết nhiều bài phân tích, dưới bút hiệu Phan Kiến Quốc, về những nguyên nhân của các vấn nạn đang đè nặng đất nước. Ông hướng dẫn tập thể sinh viên về các kỹ năng để thăng tiến cá nhân và đóng góp cho xã hội.

Những việc làm của ông Phạm Minh Hoàng hoàn toàn không vi phạm luật pháp. Đây là những quyền căn bản tối thiểu của một con người được ghi rõ trong các bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc mà chính CSVN đã ký kết tôn trọng.

Cũng trong vài ngày qua, nhà cầm quyền CSVN đã bắt Linh mục Nguyễn Văn Lý tại Nhà Chung Tòa Giám Mục Huế và đưa ông trở lại tù ngục, mặc dù ông vẫn chưa phục hồi được nửa người bị liệt vì ở tù 15 tháng trước. Đồng thời, CSVN cũng sẽ đưa Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ra xử phúc thẩm vào ngày 2 tháng 8 sắp tới, thay vì hủy bỏ toàn bộ vụ án nguy tạo đã thành trò cười cho công luận Việt Nam và quốc tế.

Những hành động kể trên cho thấy: thay vì chọn thái độ dứt khoát với Bắc Kinh để chặn đứng các hành vi xâm lấn ngang ngược, lãnh đạo CSVN lại tiếp tục chính sách thông đồng ngầm lén với Trung Quốc và gia tăng các hành động răn đe dân tộc -- từ sử dụng bạo lực trấn áp những người Việt yêu nước biểu tình trên đường phố đến sử dụng luật rừng bịt miệng các tiếng nói trí thức yêu nước cảnh báo về hiểm họa Bắc triều.

Đảng Việt Tân khẳng định chính những hành động trấn áp lòng yêu nước của dân tộc từ giới lãnh đạo Hà Nội là những lời mời gọi Bắc Kinh gia tăng mức độ xâm lấn và ngang ngược trên biển Đông.

Đảng Việt Tân xin gửi lời chia sẻ sâu sắc đến gia đình Linh mục Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, và Giảng viên Phạm Minh Hoàng. Mọi đảng viên Việt Tân sẽ làm tất cả những gì có thể được để cùng với dân tộc tranh đấu cho những nhà dân chủ can đảm này.

Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục tranh đấu để chặn đứng những thiệt hại về chủ quyền quốc gia, và cùng dân tộc tháo bỏ độc tài bằng phương thức Đấu Tranh Bất Bạo Động để gấp rút canh tân đất nước. Chỉ một nước Việt Nam tự do, dân chủ, công bằng và phát triển quân bình mới có thể bảo vệ được đất nước và lấy lại những phần lãnh thổ, lãnh hải đã bị dâng nhượng.

**Ngày 27 tháng 7 năm 2011**

**Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng**

*Mọi chi tiết xin liên lạc:* Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845

**Đôi Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -  
Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước**